

HỌP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Sở Y tế, 13h30 ngày 13/7/2023, Bệnh viện đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Tại buổi họp mặt long trọng này, toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện rất vinh dự được đón tiếp đại diện lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, các đơn vị có liên quan đến tham dự.



Đội văn nghệ bệnh viện hát chào mừng buổi họp mặt

“20 năm đầu tiên luôn là thời gian quan trọng nhất của 1 đời người từ khi chào đời và những bước chập chững đầu tiên. Với 1 tổ chức, 20 năm đánh dấu sự ra đời, những năm tháng dựng xây và những nỗ lực vượt qua gian khó để trưởng thành”. Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cũng vậy, chính thức được thành lập từ ngày 01 tháng 7 năm 2003, đến nay đã phát triển lớn mạnh không ngừng cả về quy mô và chất lượng, đảm nhận nhiệm vụ khám chữa bệnh về lĩnh vực sản, phụ khoa cho tỉnh Tiền Giang và khu vực lân cận; đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng về chuyên môn do Sở Y tế và Bộ Y tế giao phó.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
TIỀN GIANG



BSCK II. Phạm Văn Lực- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện phát biểu

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ Tiên Giang, BSCK II. Phạm Văn Lực- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện đã phát biểu bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, cơ quan quản lý chuyên môn: Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh, ... đã tạo điều kiện để Bệnh viện hoàn thành tốt trọng trách được giao; Cảm ơn các đơn vị bạn: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện K120... đã hỗ trợ và hợp tác cùng bệnh viện trong công tác chuyên môn; Cảm ơn các thế hệ y, bác sĩ cùng tập thể đội ngũ cán bộ nhân viên đã góp phần xây dựng ngôi nhà chung Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang; Cảm ơn các cơ quan Thông tin báo chí truyền hình đã kịp thời đưa tin bài, hình ảnh góp phần đưa thương hiệu Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đến với người dân; Cảm ơn sự tin tưởng của nhân dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang trong suốt chặng đường 20 năm qua. Bệnh viện mong tiếp tục nhận được nhiều hơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới. Tập thể Bệnh viện nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy thành tích đã đạt được, xây dựng Bệnh viện phát triển bền vững, xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân đã dành cho Bệnh viện.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
TIỀN GIANG



BSCKII. Nguyễn Thanh Linh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế TG

Phát biểu chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, BSCKII. Nguyễn Thanh Linh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế đã biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác khám và điều trị các bệnh sản, phụ khoa trong tỉnh cũng như khu vực lân cận. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế mong muốn thời gian tới, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục góp phần cùng ngành y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng sự hài lòng người bệnh.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
TIỀN GIANG



BGD.Bệnh viện và lãnh đạo các khoa, phòng trong bệnh viện



HỌP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
TIỀN GIANG

Ảnh lưu niệm chụp chung với lãnh đạo Sở Y tế, LĐ Bệnh viện,.. qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

Kết thúc buổi họp mặt long trọng này, một lần nữa BSCK II. Phạm Văn Lực thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức của bệnh viện gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế Tiền Giang, các quý vị đại biểu đã đến tham dự góp phần cho buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập bệnh viện thành công tốt đẹp.

PHÚ QUỐC-CTXH.BV